



ริโว ชังโชะ – การสังสมถวายเครื่องบูชาวันตุงขุนเขา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 9.15 – 12.15 น.



เรายินดีที่จะประกาศกิจกรรมออนไลน์ทั่วโลกในการปฏิบัติสังฆปริวั ชังโชะ บุญกุศลจากการปฏิบัตินี้จะทบเท่าทวีคูณเนื่องจากปฏิบัติในวันโชทรุล ดูเซน หมายถึง “วันอันยิ่งใหญ่แห่งการทรงแสดงปาฏิหาริย์” เป็นวันสำคัญหนึ่งในสี่วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่แสดงถึงกิจสำคัญสี่อย่างในพุทธประวัติ โชทรุล ดูเซน ตรงกับวันที่สิบห้าของเดือนแรกแห่งปีตามปฏิทินทิเบตในระหว่างช่วงเดือนเพ็ญข้างขึ้น ซึ่งเรียกว่าวันบุมจัวร์ ดาว่า สิบห้าวันแรกของปีตามปฏิทินทิเบตจะเป็นสิบห้าวันที่เฉลิมฉลองการที่พระพุทธรูปองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์มีศรัทธาแก่กล้ายิ่งขึ้น ในช่วงนี้ เชื่อกันว่าผลของกุศลและอกุศลกรรมจะทบทวีเป็นสิบล้านเท่า

ริวั ชังโชะ เป็นพิธีบูชาที่มีอันสงฆ์มากและเป็นที่แพร่หลายว่าสามารถชำระล้างหนี้กรรม ขจัดอุปสรรคต่างๆ ระดับภายนอกคือในโลก รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ในจิตใจของเราเองได้ด้วย การปฏิบัติบูชาอันลึกซึ้งเพื่อชำระล้างนี้จะจัดขึ้นที่วิหารหลักของถ้ำอสุระ โดยท่านพักชก รินโปเช ร่วมกับผู้ที่อยู่ปฏิบัติปลีกวิเวกสามปีที่นี่

ทุกท่านที่ประสงค์จะร่วมปฏิบัติพิธีถวายบูชาควินด้วยกันในขำววัชะอันยิ่งใหญ่แห่งการสังฆบุญกุศลนี้ สามารถเข้าร่วมจากการถ่ายทอดสดทางยูทูปได้

เราขอเชิญทุกท่านให้มาเข้าร่วมพิธีนี้เพื่อให้กระแสนิยมธรรมที่สวดร่วมกันได้ดังก้องไปทั่วทั้งโลก

บทแนะนำการปฏิบัติริวัชะ ชังโชะ

ริวั ชังโชะ เป็นธรรมสมบัติที่องค์คุรุ รินโปเช ได้ซ่อนไว้ และได้รับการเผยแผ่ในคริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ดโดยโยคีและเตอร์ตันผู้ยิ่งใหญ่คือท่านล่าซุน นัมคา จิกเม่ ท่านล่าซุน นัมคา จิกเม่ คือ ชาตินิใหม่ของมหาบัณฑิตและปรมาจารย์ชกเซ็น วิมลมิตระ ผู้บรรลุนิรุกายรุ้งและท่านยังเป็นชาตินิใหม่ของท่านสัพพัญญู ลงเซ็นปะ ด้วย

ชุดธรรมสมบัติอันลือชื่อ มีนามว่า ริกชิน ชกดรูป คือ “การสำเร็จพลังปรมาณชีวิตของวิทยาระ” นี้ได้รับการพยากรณ์ล่วงหน้าจากทากินีแล้ว และเป็นธรรมสมบัติที่เกิดจากทรรศนะบริสุทธ์ิขณะที่ท่านเตอร์ตันกำลังปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำลารี รินเซ็น ฉิงพูก ที่ **พรั๊กการ์ ต้าซีติง** ในคำสอนธรรมสมบัตินี้ ริวั ชังโชะ อยู่ในส่วนของเมงงักหรือคำสอนเฉพาะระดับในสุด ซึ่งเป็นคำสอนชกเซ็น อติโยคะ ที่ไม่มีคำสอนใดเหนือกว่า

ในระหว่างที่ท่านพักเพียรปฏิบัติริวัชะ ชังโชะ นี้ ท่านล่าซุนสามารถจัดอุปสรรคทางธรรมต่างๆ ทั้งที่มาจากมนุษย์และอมมนุษย์ทั้งหมดในหุบเขาลับอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเบยูล เดโมจิง (ปัจจุบันคือ ลิกชิม) และสามารถเปิด “ดินแดนลับ” แห่งคำสอนนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงสามารถสอนและเผยแผ่ธรรมะในลิกชิมได้

จุดประสงค์ของริวั ชังโชะ ก็คือเพื่อบรรลุนิรุกายรุ้งแห่งปัญญาญาณ ด้วยการสังฆบุญกุศลจากการปฏิบัติทั้งสองทาง คือถวายเครื่องบูชา และชำระล้าง โดยเฉพาะชำระล้างมลทิน และสิ่งขัดขวางต่างๆ ได้ดี

ท่านโดทรุบเซน จิกเม เต็นเป ฌีมา กล่าวไว้ว่า:

เราสามารถปฏิบัติกรรมอันเป็นมาयाให้บริบูรณ์ได้ด้วยการถวายเครื่องบูชาอันเป็นมาयाจากการปฏิบัติอันเป็นมาया ด้วยเหตุนี้ คือการสั่งสมบุญกุศล เราจึงสามารถได้รับผล คือความบริบูรณ์แห่งปัญญาญาณ มีวิธีดังกล่าวกฎปฏิบัติได้โดยไม่ยุ่งยากใดๆ แต่กลับมีความหมายและให้อานิสงส์ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่การถวายสังฆทาน ถวายตอร์มา และถวายซูร์ และถวายร่างกายของเรา ผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้ด้วยความพากเพียรและสม่ำเสมอจะสั่งสมได้มาก สามารถชำระล้างมลทิน และที่สำคัญจะปิดเป่าอุปสรรคและปัจจัยต่างๆ ที่ขัดขวางความสำเร็จทางธรรมและบรรลุนิพพานในชาตินี้ และจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นนาคพระอาทิตย์ที่ปลดพันจากมวลมเมฆ เนื่องจากการปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เราก้าวหน้าไปตามหนทางที่นำไปสู่การบรรลุขั้นสูงสุดแห่งขบป่าเซ็นโป จึงสมควรที่เราจะพากเพียรพยายามในการปฏิบัติ

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการถวายสังฆทาน กรุณาอ่าน [บทความในซิมเย](#) และ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับริโว ซังโซะ

การลงทะเบียนและกรอกจำนวนรอบลูกประจำทางแอปซุม

การลงทะเบียนทางแอปซุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะท่านจะเข้าร่วมการถ่ายทอดสดพิธีทางซุมมีที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ สำหรับลงทะเบียน และกรอกจำนวนรอบลูกประจำที่ท่านต้องการร่วมสวดสั่งสมในการเข้าร่วมพิธีทางแอปซุม

[กรณาคlickที่นี่เพื่อลงทะเบียนและกรอกจำนวนรอบลูกประจำที่ท่านต้องการสวดสั่งสม](#)

การเข้าร่วมทางยูทูป

ในขณะที่มีการถ่ายทอดสดพิธีผ่านทางแอปซุม เราจะมีถ่ายทอดสดพิธีจากซุมมีที่ตั้งของซิมเยสู่ช่องยูทูปด้วย หากท่านต้องการชมผ่านยูทูป กรุณา [คลิกที่นี่](#)

[ท่านสามารถดูบทสวดได้ที่นี้](#)

ร่วมบริจาค

กิจกรรมนี้เป็นพิธีบูชาครั้งสุดท้ายในชุดพิธีถวายชกบุมของปีพ.ศ. 2563-2564 หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสำหรับพิธีนี้ กรุณาคlick [ที่นี่](#)

ขอขอบคุณ Tertön Sogyal Trust ที่เอื้อเพื่อให้ใช้ภาพ